







วิธีการแยกและทิ้งขยะ

กฎระเบียบในการแยกและทิ้งขยะ

- การแยกและทิ้งขยะ เป็นไปตามวันและสถานที่ที่กำหนดไว้ ภายใน 8 โมงเช้า
- ขอความร่วมมือในการแยกและทิ้งขยะ โดยแยกตามชนิดของขยะ เพื่อรวบรวมกลับไปรีไซเคิลนำมาใช้ใหม่
- [ขยะ, ขยะเผาไม่ได้, ขยะชิ้นใหญ่] รถเก็บขยะแต่ละคันจะมารวบรวมขยะที่แยกไว้ตาม [ชนิดของขยะ]
- การเอาขยะจากที่ทิ้งขยะไปถือเป็นความผิด ขยะที่คนอื่นนำมาทิ้งจะเอาไปไม่ได้
- ขยะจำนวนมากที่เกิดจากการย้ายบ้าน จะนำไปทิ้งที่ทิ้งขยะไม่ได้ ให้ติดต่อและปรึกษาที่แจ้งเคส(049-262-9022) หรือให้นำไปที่เซอร์โวโดยตรง
- การทิ้งขยะในแต่ละเขตไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบที่ตนเองอาศัยอยู่จาก「ปฏิทินรวบรวมขยะของแต่ละเขต (ที่แนบมาด้วย)」
- ขยะที่เกิดจากกิจการไม่สามารถทิ้งได้ การจัดการกับขยะให้ขอคำแนะนำจากแจ้งเคส(049-262-9022)

※การทิ้งขยะไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ อาจก่อให้เกิดปัญหากับผู้อาศัยอยู่ข้างเคียง

แยกประเภท	แยกตามชนิด	วันที่กำหนด	วันที่กำหนด	
ขยะประเภทที่1	ประเภทขวด	ขวดเบียร์ ขวดเหล้า ขวดเครื่องดื่ม ขวดกาแฟ ขวดเครื่องปรุงอาหาร ขวดเครื่องสำอาง(ไม่รวมแก้ว จาน ชาม)	เอาฝาออก ล้างขวด ใส่ถุงพลาสติกที่เห็นข้างในได้ แยก 「ขวดสี」「ขวดใส, สีขาว」	
	หนังสือพิมพ์	กระดาษหนังสือพิมพ์ (ใบปลิวโฆษณา, รามทั้งแผ่นโฆษณา)	กระดาษหนังสือพิมพ์ (ใบปลิวโฆษณา, รามทั้งแผ่นโฆษณา) วางซ้อนกันแล้วมัดด้วยเชือก	
	กล่องกระดาษใสของ	 กล่องกระดาษใสของ	กล่องกระดาษใสของเปล่า พับวางซ้อนกันแล้วมัดด้วยเชือก	
	กล่องกระดาษ	 กล่องกระดาษใส่เครื่องดื่ม	กล่องกระดาษใส่เครื่องดื่มเปล่า วางซ้อนกันแล้วมัดด้วยเชือก ※กล่องกระดาษที่ด้านในเป็นอลูมิเนียมให้ทิ้งกับขยะเผาได้	เขตA/ ทุกพื้นที่ส่วนเทศ เขตB/ ทุกศุกร์เว้นศุกร์ เขตC/ ทุกจันทร์เว้นจันทร์ เขตD/ ทุกอังคารเว้นอังคาร
	ประเภทผ้า	เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าขนหนู ผ้าปูที่นอน ผ้าผืน ถุงเท้า หมวก ชุดชั้นใน กระเป๋าสตางค์ (ไม่รวมเสื้อผ้า เศษผ้าสกปรก ตุ๊กตาสัตว์ รองเท้า ผ้ารองที่นั่ง ล้าม หมอนอิง)	เสื้อผ้า พับวางซ้อนกันแล้วมัดด้วยเชือก ※ไม่ต้องแกะกระดุมและซิปก่อน ※ถ้าเปียกชื้น จะทำให้ราขึ้น ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลอีกได้ ให้รอทิ้งในวันเก็บขยะครั้งต่อไป	
ขยะประเภทที่2	กระป๋องเครื่องดื่ม	 กระป๋องใส่น้ำผลไม้ กระป๋องเบียร์ กระป๋องใส่เครื่องดื่ม(ไม่รวมกระป๋องใส่อาหาร กระป๋องขนม กระป๋องสเปรย์ กระป๋องใส่สี ให้ทิ้งกับขยะเผาไม่ได้)	เอาฝาออก ล้างขวด ทิ้งในที่กำหนดไว้ทิ้งกระป๋องเครื่องดื่มโดยเฉพาะในตาข่าย(สีเขียวแก่) (ไม่ให้ใส่ถุงพลาสติกทิ้ง) (กระป๋องอลูมิเนียมบีบให้แบน กระป๋องสแตนเลส)	
	ขวดพลาสติก	 ขยะที่มีเครื่องหมายนี้ ขวดพลาสติกใส่เครื่องดื่ม ต่างๆ	เอาฝาและดึงฉลากออก ล้างขวด บีบให้แบน ทิ้งในที่ที่กำหนดไว้ในตาข่าย(สีเขียวอ่อน) (ไม่ให้ใส่ถุงพลาสติกทิ้ง)	
	หนังสือ/นิตยสาร	 ขยะที่มีเครื่องหมายนี้ นิตยสาร หนังสือตัวอย่าง ของจดหมาย ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ กระดาษห่อของ กระดาษขลิบเล็กๆ กระดาษที่ผ่านเครื่องตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย	ใส่ถุงกระดาษหึ่ง เป็นต้น ไม่ให้กระดาษหลุดออกมา นิตยสารและหนังสือตัวอย่าง วางซ้อนกันแล้วมัดด้วยเชือก ให้แน่น แล้วจึงทิ้งกระดาษที่ผ่านเครื่องตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ให้แยกใส่ถุงต่างหากแล้วทิ้ง	
ประเภทห่อของพลาสติก	 ขยะที่มีเครื่องหมายนี้ กล่องโฟม โฟมใส่อาหาร ฝาขวดพลาสติก ฉลาก ถุงขนมที่ใส่หมีสำเร็จรูป ขวดมายองเนส ที่ใส่ไข่ ถุงพลาสติก เป็นต้น	ใส่ถุงใส่หึ่งมองเห็นข้างในได้ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องปรุง ล้างออกให้สะอาด สังกะสีล้างไม่ออก ให้ทิ้งกับขยะเผาได้	ทุกเขต ทุกวันพุธ	
นอกจากประเภทห่อของพลาสติก	ถังใส่น้ำ ถังใส่น้ำมัน ไม่บรรทัด ไม่แขวนเสื้อ ของเล่น แปรงสีฟัน ห่วงยาง ปากกา	ใส่ถุงใส่หึ่งมองเห็นข้างในได้ ริดโอเทป เทป ให้แยกใส่ถุง ไม่รวมกับขยะอื่น		
ขยะเผาไม่ได้	หม้อ แจกัน ก้านร่ม กระป๋องที่ไม่ได้ใส่เครื่องดื่ม กระป๋องสีหรือกระป๋องน้ำมัน(กระป๋องเปล่า) เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดประมาณ50ซม.(เอาถ่านออกแล้ว) แผ่นกระจก เครื่องปั้นของมีคม(ห่อกระดาษ) อื่นๆ	แยกขยะใส่ถุงใส่หึ่งมองเห็นข้างในได้	เขตA/ ทุกจันทร์เว้นจันทร์ เขตB/ ทุกอังคารเว้นอังคาร	
ขยะที่เป็นอันตราย	ถ่านไฟฉาย(ใส่ถุงที่กำหนดไว้) หลอดไฟฟ้า พรอท กระจก ไฟแช็ก สเปรย์กระป๋อง แก๊สกระป๋อง(ใช้หมดแล้ว ถอดฝาออก)	แยกขยะแต่ละชิ้นใส่ถุงหึ่งมองเห็นข้างในได้ หลอดไฟ พรอท ให้หึ่งหึ่งกล่องตอนที่ออกมา	เขตC/ ทุกพื้นที่ส่วนเทศ เขตD/ ทุกศุกร์เว้นศุกร์	
ขยะชิ้นใหญ่	ขยะเผาได้ความยาวมากกว่า 30 ซม. /ขยะเผาไม่ได้ความยาวมากกว่า 50 ซม. เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ ผ้าห่ม เป็นต้น ※หมายเหตุ: ตามระเบียบใหม่ สามารถทิ้งขยะประเภทดังกล่าวได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 เป็นต้นไป โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้าที่เกี่ยวข้อง	โปรดจัดแบ่งการทิ้งขยะให้มีจำนวนน้อยต่อครั้ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถรวบรวมเก็บได้ทั้งหมดในครั้งเดียว (จำกัดมากที่สุด 2 ชิ้นต่อครั้ง) และโปรดแยกชิ้นส่วนของขยะให้มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่ทำได้		
ขยะเผาได้	ขยะเปียก เศษกระดาษ น้ำมันทำอาหาร(แข็งตัวแล้วหรือเทใส่ในกระดาษ) ตุ๊กตาสัตว์ หมอนอิง ผ้าอ้อมกระดาษ(เอาสิ่งสกปรกออกแล้ว) รองเท้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ กิ่งไม้มีดราม แผ่นไม้ เป็นต้น	ใส่ถุงใส่หรือถุงขยะที่มองเห็นข้างในได้ ขยะเปียกให้เอาน้ำออกให้หมด	เขตAและเขตC/ ทุกอังคารและศุกร์ เขตBและเขตD ทุกจันทร์และพฤหัสบดี	

ของห้ามทิ้ง (ในเขตเมืองไม่รับเก็บ)

โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ จักรยานยนต์ ยางรถยนต์ ล้อรถ แบตเตอรี่รถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง มอเตอร์ ที่กินขนรถยนต์ ห่อไอเสีย อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ แท่นบูชา ตู้เซฟ เครื่องเล่นปาจิงโก เครื่องทำน้ำร้อน อ่างอาบน้ำ เปียกโน เครื่องจักร ยา อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องดับเพลิง กังเก็ส ของเหลว น้ำมันที่ใช้แล้ว สีทาบ้าน อิฐ ดิน ปูน ดินไม่ใหญ่ อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น
※สอบถามรายละเอียดได้ที่ พจิมิโนะ แจ้งเคส(โทร. 049-262-9022)